

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM  
VIỆN CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG

Số: 106 /VCL5

V/v Thư mời viết bài Hội thảo khoa học  
trong khuôn khổ Banking Vietnam 2017:  
“Công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn  
diện tại Việt Nam”

*Chuyến này được viết Hội thảo  
Chỉ đạo Nâng cao Năng lực* 8-5-17  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2017



Kính gửi: ..... Học viện Chiến lược và Phát triển

Banking Vietnam là sự kiện công nghệ thường niên của ngành ngân hàng, bao gồm chuỗi các hoạt động về hội thảo, triển lãm các thành tựu KH&CN lớn của hệ thống ngân hàng. Banking Vietnam nhằm mục tiêu cơ bản là đem lại những giá trị thiết thực trong việc cập nhật và phát triển các ứng dụng công nghệ, thông tin, truyền thông vào các lĩnh vực của hoạt động ngân hàng, từng bước thực hiện xây dựng Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện đại, hội nhập quốc tế.

Tiếp nối thành công của Banking Vietnam năm 2016, hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ đối với ngành ngân hàng tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 về phê duyệt đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng nhằm thúc đẩy mở rộng cung cấp các dịch vụ tài chính đến mọi thành viên xã hội, được sự chấp thuận của Thống đốc NHNN Việt Nam, hội thảo khoa học trong khuôn khổ Banking Việt Nam 2017 sẽ tập trung vào chủ đề “Công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam”.

Hội thảo sẽ làm rõ các xu hướng về ứng dụng công nghệ số trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, phát triển các kênh cung ứng dịch vụ, gia tăng số lượng và chất lượng dịch vụ ngân hàng trong nỗ lực thực thi tài chính toàn diện tại Việt Nam. Hội thảo bao gồm 03 phiên chuyên đề với chủ đề và nội dung chi tiết nêu tại Đề dẫn Hội thảo đính kèm. Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18-19/5/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Hội thảo kính mời Quý Ông/Bà quan tâm, tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo.

Để đảm bảo thời gian cho việc biên tập và xuất bản kỷ yếu hội thảo, Ban Tổ chức kính đề nghị tác giả xác nhận về việc tham gia viết bài cho Hội thảo và gửi thông tin về Viện Chiến lược ngân hàng theo các thời hạn sau:

1/. Gửi thông tin điện tử về tác giả: Họ và tên, học hàm, học vị, cơ quan công tác, chức vụ, tóm tắt quá trình đào tạo và quá trình công tác, số tài khoản, mã số thuế cá nhân/số chứng minh nhân dân để chuyển nhượng bút và khai báo trích nộp thuế TNCN.

Thời hạn: *trước ngày 15/3/2016*

Địa chỉ nhận thư điện tử: *phongkhoahocvcl@gmail.com*

2/. Gửi bài viết đầy đủ với dung lượng khoảng 3.000-5.000 từ (7-10 trang khổ A4, font chữ Times New Roman.

Thời hạn: *trước ngày 04/4/2016*

Địa chỉ nhận thư điện tử: *phongkhoahocvcl@gmail.com*

Địa chỉ nhận bản gốc bài viết (có chữ ký của tác giả): Phòng Quản lý KH&CN Ngân hàng, Viện Chiến lược Ngân hàng, trụ sở Ngân hàng Nhà nước, 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Bài viết sẽ được duyệt đăng trong Kỷ yếu hội thảo Banking Vietnam 2017. Ban Tổ chức sẽ chuyển tiền nhượng bút đến các tác giả có bài viết được chấp thuận đăng trên Kỷ yếu Hội thảo.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự cộng tác và tham gia nhiệt tình của Quý Ông/Bà để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: (i) ThS. Trịnh Thanh Mai, Điện thoại: 0913.035035; (ii) ThS. Phạm Hà Phương, Điện thoại: 0919.013168.

Trân trọng cảm ơn! *ee*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PVTPT Nguyễn Thị Hòa (để b/c);
- Lưu VT, VCLS.

**Đính kèm:**

- Đề dẫn Hội thảo.

**K/VIỆN TRƯỞNG**  
**PHÓ VIỆN TRƯỞNG**  
  
*Nguyễn Thị Hiền*



1/2

**ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC**  
**“Công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam”**  
(Trong khuôn khổ sự kiện Banking Việt Nam 2017)

Tài chính toàn diện (Financial inclusion) là việc cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện cho mọi thành viên xã hội, đặc biệt chú trọng đến nhóm cá nhân và tổ chức chưa được tiếp cận dịch vụ tài chính, người dân có thu nhập thấp, người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua gia tăng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, thúc đẩy luân chuyển vốn đầu tư và tiết kiệm xã hội, qua đó phát huy hiệu quả hoạt động của các định chế tài chính và phát triển bền vững hệ thống tài chính, đồng thời góp phần cải thiện an sinh xã hội, hướng đến nền kinh tế phát triển bền vững.

Với hiệu quả thực tiễn đó, trong những năm gần đây tài chính toàn diện đã trở thành một vấn đề được quan tâm trên phạm vi toàn cầu. Liên Hợp quốc (United Nations) đã nhấn mạnh tài chính toàn diện là một giải pháp quan trọng để đạt 7 trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng đặt mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho người thu nhập thấp trên thế giới đến năm 2020. Trong các Hội nghị thượng đỉnh từ 2011 đến nay, các nhà lãnh đạo G20 luôn đồng thuận công nhận vai trò chủ chốt của tài chính toàn diện trong việc giảm đói nghèo và phát triển toàn diện cho nền kinh tế.

Tại Việt Nam, mặc dù khái niệm tài chính toàn diện mới được chính thức bàn luận gần đây, nhưng Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chương trình và hoạt động mang mục tiêu và nội hàm của tài chính toàn diện như: chương trình xóa đói giảm nghèo trong đó giúp đối tượng người nghèo tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt... Ngày 5 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1726/QĐ-TTg Phê duyệt đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, với mục tiêu “nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cơ bản phù hợp với nhu cầu, có chất lượng, có mức chi phí hợp lý với đại bộ phận dân cư ở độ tuổi trưởng thành và doanh nghiệp, nhất là dân cư ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, dựa trên hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm và phát triển bền vững”. Điều này cho thấy mục tiêu thực thi tài chính toàn diện tại Việt Nam đã ngày càng trở nên rõ rệt và đạt được sự đồng thuận từ các cấp quản lý đến cấp cơ sở và người dân, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều bộ ban ngành, huy động các nguồn lực đa dạng trong nền kinh tế. Trong đó, hệ thống ngân hàng vẫn đóng vai trò trung tâm ở cả ba khía cạnh: mở rộng kênh cung ứng dịch vụ, phát triển dịch vụ mới và tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn liền với hỗ trợ gia tăng hiểu biết và kiến thức tài chính cho đại bộ phận người dân. Khoa học công nghệ tiến bộ sẽ là nền tảng, yếu tố then chốt để phát

triển và cung ứng các dịch vụ với chất lượng cao, chi phí hợp lý, an toàn và hiệu quả, từ đó tạo nên những đột phá trong tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Banking Vietnam là sự kiện tiêu biểu về ứng dụng KH&CN của ngành ngân hàng, đến nay đã trải qua 19 kì tổ chức và thu hút được sự tham gia đông đảo của đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện các nhà khoa học đến từ các Bộ, Ngành, Viện/trung tâm nghiên cứu, các NHTM, các công ty tư vấn, phát triển các dịch vụ KH&CN... Năm 2017, được sự chấp thuận của Thống đốc NHNN, Banking Vietnam tiếp tục được Viện Chiến lược Ngân hàng (Viện CLNH) phối hợp với IDG tổ chức trong thời gian từ 17/5-18/5/2016. Trong khuôn khổ Banking Vietnam 2017 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học với tên gọi “**Công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam**”.

Chủ đề Hội thảo với 3 phiên thảo luận, sẽ tập trung vào vấn đề sau đây:

***Phiên 1: “Tài chính toàn diện trong thời đại công nghệ số”***

- 1) Đánh giá thực tiễn về tài chính toàn diện tại Việt Nam;
- 2) Kinh nghiệm về thực thi tài chính toàn diện tại các nước và những thành tựu nổi bật trong những năm gần đây, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, các nước nghèo;
- 3) Xây dựng quan điểm, phương pháp tiếp cận và định hướng thực thi tài chính toàn diện tại Việt Nam trong những năm tiếp theo;
- 4) Đánh giá thực trạng về ứng dụng công nghệ số trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, cơ hội và thách thức đối với các ngân hàng Việt Nam trước xu hướng ứng dụng công nghệ số để gia tăng phạm vi và hiệu quả cung ứng dịch vụ ngân hàng;
- 5) Đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ số để thực thi tài chính toàn diện tại và phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam an toàn, bền vững.

***Phiên 2: “Tăng cường bảo mật dữ liệu, nâng cao uy tín ngân hàng và bảo vệ lợi ích khách hàng”***

- 1) Rủi ro của ngân hàng và của khách hàng trong phát triển dịch vụ ngân hàng số;
- 2) Đánh giá rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và định hướng của hệ thống ngân hàng đối với vấn đề an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu;
- 3) Giải pháp an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu cho internet banking và mobile banking.

ng

**Phiên 3: “Công nghệ số thúc đẩy dịch vụ ngân hàng hiện đại, gia tăng khả năng tiếp cận của khách hàng”**

- 1) Xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại lấy khách hàng là trọng tâm;
- 2) Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng cho các nhóm khách hàng mới, chưa từng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, những người trẻ tuổi, người có thu nhập thấp, người sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa;
- 3) Đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ ngân hàng trên nền tảng ứng dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) ;
- 4) Xu hướng cung ứng dịch vụ ngân hàng từ các tổ chức không phải là ngân hàng, đặc biệt là các công ty tài chính – công nghệ (Fintech);
- 5) Các chủ đề khác trong khuôn khổ chủ đề của Hội thảo.

  
**BAN TỔ CHỨC**